

Chương trình Cascade Care Savings Mới Hiện Có cho năm 2023

Hơn 40% Cư Dân Washington có được bảo hiểm y tế của mình thông qua thị trường trực tuyến chính thức của tiểu bang, *Washington Healthplanfinder*, có thể nhận các khoản trợ cấp phí bảo hiểm hoàn toàn mới do tiểu bang tài trợ khi đăng ký bảo hiểm cho năm 2023.

Để có được các khoản tiết kiệm này — được gọi là Cascade Care Savings — khách hàng của *Washington Healthplanfinder* có thể đăng ký mới hoặc chuyển đổi sang một chương trình đủ điều kiện trong thời hạn đăng ký mở sẽ bắt đầu từ ngày 01 Tháng Mười Một.



Khách Hàng

Cascade Care Savings, hiện có độc quyền thông qua *Washington Healthplanfinder*, là dành cho các Cư Dân Washington đang ở tình trạng khó khăn lên đến 250% mức nghèo do liên bang ấn định (federal poverty level - FPL) — thông thường là người lao động có thu nhập thấp và làm việc bán thời gian — họ không hội đủ điều kiện hưởng các chương trình bảo hiểm của tiểu bang và liên bang như Washington Apple Health hoặc Medicare.

Gợi ý: Để xem mức nghèo do liên bang ấn định của mình — khách hàng có thể sử dụng máy tính [tại đây](#).

Sự Việc

Hầu hết khách hàng đủ điều kiện hưởng Cascade Care Savings sẽ có thể nhận được một chương trình Cascade Care chất lượng cao với mức phí dưới \$10 một tháng. Và đối với lần đầu tiên trong lịch sử *Washington Healthplanfinder*, khách hàng có thể tìm thấy các chương trình có phí bảo hiểm mỗi tháng là \$0.

Các chương trình Cascade Care có khoản khấu trừ thấp hơn và bao trả nhiều dịch vụ trước khấu trừ hơn, như các buổi thăm khám chăm sóc chính, dịch vụ sức khỏe tâm thần và thuốc gốc.

Thời Gian

Khách hàng chưa đăng ký một chương trình Cascade Care Cấp Đồng hoặc Cấp Vàng sẽ cần phải đăng ký mới hoặc chuyển đổi sang một chương trình Cascade Care Cấp Bạc hoặc Cấp Vàng trong suốt thời hạn đăng ký mở (Ngày 01 Tháng Mười Một, 2022–Ngày 15 Tháng Một, 2023). Khách hàng đăng ký trước ngày 15 Tháng Mười Hai, 2022 sẽ bắt đầu nhận được Cascade Care Savings vào ngày 01 Tháng Một, 2023.

Gợi ý: Các chương trình Cascade Care đều có chữ “Cascade” trong cả tên chương trình và logo Cascade Care được hiển thị bên cạnh công ty bảo hiểm của chương trình trong *Washington Healthplanfinder*.

Ai hội đủ điều kiện hưởng Cascade Care Savings?

- ▶ Thu nhập hộ gia đình lên đến 250% mức nghèo do liên bang ấn định
- ▶ Áp dụng và chấp nhận tất cả các tín thuế liên bang hiện có
- ▶ Không hội đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thiết yếu tối thiểu thông qua các chương trình liên bang hoặc tiểu bang, như Medicare hoặc Washington Apple Health
- ▶ Được đăng ký trong một chương trình Cascade Care chất lượng cao cấp Bạc hoặc cấp Vàng thông qua *Washington Healthplanfinder*
- ▶ Chương trình sức khỏe đủ điều kiện (Qualified health plan - QHP)-cư dân đủ điều kiện của tiểu bang Washington
- ▶ Các cá nhân Mỹ Da Đỏ/Bản Xứ Alaska (American Indian/Alaska Native - AI/AN) có thể đăng ký vào bất kỳ chương trình nào cho phép họ tận dụng phúc lợi giảm bớt chi phí chia sẻ \$0 của họ.

Địa Điểm

Khách hàng có thể đăng ký Cascade Care Savings bằng cách truy cập wahealthplanfinder.org hoặc bằng cách gọi Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng theo số **1-855-923-4633**. Việc hội đủ điều kiện được xác định bởi *Washington Healthplanfinder* và các khoản tiết kiệm mới sẽ được áp dụng khi bảo hiểm 2023 của khách hàng bắt đầu.

Cách Thức

Cascade Care Savings đã được thiết lập bởi Cơ Quan Lập Pháp Washington vào năm 2023 và \$50 triệu đã được cung cấp cho năm 2023.

Cascade Care Savings tối đa hóa tất cả các tín thuế liên bang hiện có và cũng trợ giúp khách hàng không hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp liên bang. Các khoản trợ cấp phí bảo hiểm tiểu bang, cùng với các khoản trợ cấp liên bang, mang đến cơ hội chưa hề có trước đây cho các cư dân Washington không có bảo hiểm và có thu nhập thấp sẽ có được bảo hiểm.

Số tiền tiết kiệm chính xác đã nhận được dựa trên nơi khách hàng sinh sống, tuổi tác và thu nhập của họ và sẽ được hiển thị cho khách hàng thấy trong *Washington Healthplanfinder*. Trong năm 2023, Cascade Care Savings sẽ giảm bớt phí bảo hiểm lên đến \$155 cho mỗi thành viên mỗi tháng.

GIÁ TRỊ CỦA CASCADE CARE SAVINGS

(*Maria, 40, sống ở Federal Way và thu nhập hàng năm của cô là \$30,578.*)



Nếu Maria tự động đăng ký cùng một chương trình vào năm tới, không hội đủ điều kiện hưởng Cascade Care Savings, cô sẽ chi trả thêm gần \$60 mỗi tháng so với số tiền cô đã chi trả trong năm 2022.



Nếu cô chuyển sang một chương trình Cascade Care nhưng muốn duy trì cùng một nhà cung cấp, cô có thể tiết kiệm gần nửa phí bảo hiểm hàng tháng của mình.



Bằng cách chuyển sang Cascade Care chi phí thấp nhất chương trình cấp bạc trong khu vực của cô, cô không phải chi trả phí bảo hiểm hàng tháng cho các phúc lợi chất lượng cao như nhau.

Loại chương trình	Nhà cung cấp Không Cascade cấp Đồng		Cascade cấp Bạc; nhà cung cấp hiện tại	Cascade cấp Bạc; chuyển sang nhà cung cấp chi phí thấp nhất
	2022	2023	2023	2023
Năm chương trình	2022	2023	2023	2023
Phí Bảo Hiểm	\$387	\$437	\$433	\$358
Các Tín Thuế Để Trả Trước Phí Bảo Hiểm	\$297	\$290	\$290	\$290
Cascade Care Savings	N/A	N/A	\$68	\$68
Phí Bảo Hiểm Thực	\$90	\$147	\$75	\$0